

**แผนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดชลบุรี**

ที่	ช่วงระยะเวลา	การดำเนินงาน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑	วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖	ขั้นตอนการลงทะเบียนการประเมิน ITA และนำเข้าข้อมูล ประกอบการประเมิน ITA ๑) ผู้ดูแลระบบและผู้บริหารลงทะเบียนการประเมิน ITA ๒) ผู้ดูแลระบบนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายในและข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ๓) ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายในและข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	<input type="checkbox"/> - สำนักงานจังหวัดชลบุรี - ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค - สำนักงานจังหวัดชลบุรี - สำนักงานจังหวัดชลบุรี
๒	วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	ขั้นตอนการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ๑) ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด IIT โดยคำนึงถึงความครอบคลุมของบุคลากรทุกส่วนงานและทุกระดับ ๒) ผู้ดูแลระบบกำกับติดตามให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในเข้ามาตอบตามระยะเวลาที่กำหนดให้ได้มากที่สุดและไม่น้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำตามที่กำหนด	<input type="checkbox"/> - สำนักงานจังหวัดชลบุรี - ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค - สำนักงานจังหวัดชลบุรี
๓	วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	ขั้นตอนการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง ๑) ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด EIT โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการในการเข้าถึงช่องทางการตอบแบบวัด EIT ๒) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข้าตอบแบบวัด EIT ตามระยะเวลาที่กำหนดให้ได้มากที่สุดและไม่น้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำตามที่กำหนด ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล ๓) หน่วยประเมินดำเนินการวิเคราะห์ คัดเลือก และเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอกโดยคำนึงถึงข้อมูลที่มีคุณภาพและเป็นไปตามหลักทางวิชาการ และมีจำนวนไม่น้อยกว่าที่กำหนด	<input type="checkbox"/> - สำนักงานจังหวัดชลบุรี - ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี
๔	วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	ขั้นตอนการเก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ๑) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนราชการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๒) ส่วนราชการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๓) ผู้ดูแลระบบรายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT ๔) ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT	<input type="checkbox"/> - สำนักงานจังหวัดชลบุรี - ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค - สำนักงานจังหวัดชลบุรี - สำนักงานจังหวัดชลบุรี

ที่	ช่วงระยะเวลา	การดำเนินงาน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕	วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	<u>ขั้นตอนการให้คะแนนแบบวัด OIT</u> การให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยหน่วยประเมิน จะดำเนินการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลและพิจารณาให้ คะแนนแบบวัด OIT ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	<input type="checkbox"/> - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี
๖	วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖	<u>ขั้นตอนการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT</u> ในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าผลคะแนนของแบบวัด OIT ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ดูแลระบบอาจแจ้งขอชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติมต่อหน่วยประเมินได้ตามวิธีการ ที่กำหนด	<input type="checkbox"/> - สำนักงานจังหวัดชลบุรี
๗	วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	<u>ขั้นตอนการยืนยันแบบวัด OIT</u> หน่วยประเมินดำเนินการพิจารณาข้อชี้แจงเพิ่มเติมของ หน่วยงานตามที่ได้รับแจ้ง จากนั้นทำการแก้ไขหรือ ยืนยันผลคะแนนแบบวัด OIT ตามวิธีการที่กำหนด	<input type="checkbox"/> - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี
๘	วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	<u>ขั้นตอนสรุปผลและจัดทำรายงานผลการประเมิน</u> หน่วยประเมินดำเนินการสรุปผลการประเมิน พร้อมทั้งจัดทำ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประกอบรายงานผลการประเมิน	<input type="checkbox"/> - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี
๙	วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	<u>ขั้นตอนประกาศและเผยแพร่ผลการประเมิน</u> หน่วยประเมินดำเนินการเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากลับกรอง และประกาศเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณะ	<input type="checkbox"/> - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี